



# ข่าวกฎหมายรายเดือน

โดย งานนิติการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว



053-121585 ต่อ 43



053-121573

ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

## เรื่องต้องทำ!?!?...เมื่อเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีหลอกลวงประชาชนผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ จนทำให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และหลอกลวงได้ออนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดดังกล่าวผ่านบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่นต่อไปเป็นทอดๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อปกปิดหรืออำพรางการกระทำความผิด ซึ่งในแต่ละวันประชาชนถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก และมีมูลค่าความเสียหายสูงมาก และการหลอกลวงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (อ้างอิง : พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗)



จากพระราชกำหนดดังกล่าว ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการหลอกลวงผ่านทางอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่น และหากรู้ตัวว่าถูกหลอกลวงจากมิฉฉาชีพ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งระงับบัญชีธนาคารทันทีรับโทรแจ้งธนาคารระงับบัญชี โดยธนาคารจะระงับได้ไม่เกิน ๗ วัน และจะส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารอื่นทราบ เพื่อระงับบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันของธนาคาร
๒. เก็บหลักฐานการโอนเงิน หากโอนเงินแล้วผู้เสียหายควรจัดเก็บหลักฐาน เช่น เลขบัญชีธนาคารชื่อบัญชีสาขาที่โอน หรือการโอนเงินรูปแบบอื่นๆที่มีหลักฐาน
๓. เก็บหลักฐานการติดต่อผู้เสียหายควรเก็บข้อมูล อีเมลและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางกับผู้กระทำความผิด
๔. แจ้งความ ภายใน ๗๒ ชั่วโมง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับบัญชีดังกล่าวภายใน ๗ วัน โดยแจ้งความได้ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสถานีตำรวจทั่วประเทศ

# 4 เรื่องต้องทำ เมื่อตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรมออนไลน์

**1 แจ้งระงับบัญชีธนาคารทันที**  
รับโทรแจ้งธนาคารระงับบัญชี โดยธนาคารจะระงับได้ไม่เกิน 7 วัน และจะส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารอื่นทราบ เพื่อระงับบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันของธนาคาร

**2 เก็บหลักฐานการโอนเงิน**  
หากโอนเงินแล้วผู้เสียหายควรจัดเก็บหลักฐาน เช่น เลขบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สาขาที่โอน หรือการโอนเงินรูปแบบอื่นๆ ที่มีหลักฐาน

**3 เก็บหลักฐานการติดต่อ**  
ผู้เสียหายควรเก็บข้อมูล อีเมลและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางกับผู้กระทำผิด

**4 แจ้งความภายใน 72 ชั่วโมง**  
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับบัญชีดังกล่าวภายใน 7 วัน โดยแจ้งความได้ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือสถานีตำรวจทั่วประเทศ

สำนักงานกิจการยุติธรรม @weareojd พระราชกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566

หากตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี อัยารอช้า!?! สามารถแจ้งความ ทางออนไลน์ได้เลย ผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ เว็บไซต์ [www.thaipoliceonline.com](http://www.thaipoliceonline.com) ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แคเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งความ คือ

๑.บัตรประจำตัว เพื่อใช้ในการลงทะเบียน โดยจะต้องกรอกข้อมูลทั้งหมายเลขบัตรและเลขหลังบัตรประชาชน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

๒.ใส่อีเมลส่วนตัว เนื่องจากหลังจากกรอกรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ระบบจะส่งรหัส โอดีพี (OTP) ผ่านทางอีเมล เพื่อจะนำมากรอกในระบบ ใช้ยืนยันตัวตนผู้แจ้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการถัดไป

๓.ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับคดี ทั้งข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาเท่าที่ทราบ อาทิ ชื่อ นามแฝง เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการทำธุรกรรม ช่องทางติดต่ออื่นๆ เช่น ไลน์, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม และ ทวิตเตอร์ เป็นต้น รวมถึงรูปแบบการหลอกลวง หรือคำโฆษณาของมิจฉาชีพซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลคดีอื่นๆ ที่เคยแจ้งมาก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ สืบหาคนร้ายที่ทำในรูปแบบขบวนการมาดำเนินคดีต่อไป

อย่างไรก็ตามแม้จะมีช่องทางเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น แต่การป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพวกนี้จะเป็นดีที่สุดที่ สุด คาถาป้องกันตัวเองง่ายๆ เหมือนที่ตำรวจ แนะนำ “๓ อย่า” คือ “อย่าเชื่อ อย่าคุย อย่าโอน” แค่นี้ก็ลดความเสี่ยงไม่ตกเป็นเหยื่อได้แล้ว

ที่มา :- <https://justicechannel.org/read/law-suggestion/deceived-online>

<https://www.dailynews.co.th/news/๑๓๕๗๕๒๙/>